

## อินเดียยังไม่ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำ

นาย Arun Jaitley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศอินเดียให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 ว่ารัฐบาลอินเดียจะยังไม่ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำในเร็ววันนี้ เนื่องจากสถานการณ์การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลังยังวางใจไม่ได้ แต่นาย Arun Jaitley ก็ได้ทิ้งท้ายว่ารัฐบาลอินเดียไม่ได้กำหนดนโยบายตายตัวว่าจะไม่ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำแต่รัฐบาลอินเดียจะพิจารณาจากสถานการณ์การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลัง หากสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อใด รัฐบาลอินเดียก็พร้อมที่จะผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำทันที

### ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียประสบปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากเป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณก่อนหน้า (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556) โดยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดทั้งสิ้น 87.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ การขาดดุลดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการขาดดุลการค้า รัฐบาลอินเดียจึงออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการขาดดุลการค้า โดยเน้นไปที่การลดการนำเข้าทองคำซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศอินเดียนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. รัฐบาลอินเดียได้ทยอยปรับอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าสำหรับทองคำจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ตามลำดับ
2. รัฐบาลอินเดียกำหนดราคารัฐานในการคำนวณภาษีศุลกากรขาเข้าสำหรับทองคำเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการแจ้งราคาต่ำ และพิจารณาปรับราคารัฐานตามราคาทองคำโลกทุกๆ 2 สัปดาห์
3. ธนาคารกลางอินเดียได้กำหนดสัดส่วนการนำเข้าทองคำเป็น 80:20 โดยการนำเข้าทองคำร้อยละ 80 จะต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ภายในประเทศ และอีกร้อยละ 20 จะต้องนำเข้ามาเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออกเท่านั้น
4. ธนาคารกลางอินเดียกำหนดรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าทองคำแท่ง และไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์หรือผู้นำเข้ารายอื่นๆ นำเข้าทองคำแท่งเอง

### ผลจากการใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำของรัฐบาลอินเดีย

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปริมาณการนำเข้าทองคำของประเทศอินเดียลดลงถึง 66.1% ซึ่งทำให้ประเทศอินเดียขาดดุลเดินสะพัดลดลงจาก 87.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.7% ของ GDP ในปีก่อน (เมษายน 2012 ถึง มีนาคม 2013) เหลือเพียง 32.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.7% ของ GDP ในปีที่ผ่านมา (เมษายน 2013 ถึง มีนาคม 2014) นับว่ารัฐบาลของประเทศอินเดียประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างไรก็ตาม การนำเข้าทองคำที่ลดลงก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของรูปพรรณและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำโดยเร็ว

### ปัญหาการขาดดุลการค้าของรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียประสบปัญหาขาดดุลการค้าเป็นจำนวนมากในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการขาดดุลการค้าอยู่ที่ 4.5% ของ GDP นอกจากนี้ การขาดดุลการค้าในช่วงสองเดือนแรกของปีงบประมาณนี้ (เมษายน-พฤษภาคม 2014) ก็สูงถึง 46% ของการขาดดุลที่คาดการณ์เอาไว้ทั้งปีงบประมาณด้วย เนื่องจากรัฐบาลอินเดียให้เงินอุดหนุนจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเอง ทั้งนี้ นาย Arun Jaitley ได้ประกาศในการอภิปรายงบประมาณประจำปีว่ารัฐบาลอินเดียจะกำหนดเป้าหมายการขาดดุลการค้าไว้ที่ 4.1% ของ GDP

### ความคิดเห็นสำนักงานฯ

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียเคยประกาศว่าจะผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำ หลังจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา รัฐบาลอินเดียก็ยังไม่ได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น หากนาย Arun Jaitley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะยังไม่ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำในอนาคตอันใกล้นี้ ประกอบกับสถานการณ์การขาดดุลการค้าของรัฐบาลอินเดียที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่ารัฐบาลอินเดียจะยังไม่ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำในช่วงนี้อย่างแน่นอน ส่วนการระบุถึงท้ายว่าการตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น สำนักงานฯ คาดว่าเป็นการพูดเพื่อลดแรงกดดันจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้รัฐบาลลดมาตรการการจำกัดการนำเข้าทองคำนั่นเอง โดยสรุปแล้วคาดว่ารัฐบาลอินเดียจะยังคงมาตรการนี้ไว้อีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะมั่นใจว่าปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการค้าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

11 กรกฎาคม 2014

นายกิตติพร โตเจริญโชค นักศึกษาฝึกงาน  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์